
รายงานการประชุม 
ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6/๒๕6๔  

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕6๔   
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings 

............................................................................. 
ผู้มาประชุม 
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยนันท์   ปัญญาวุทโส คณบดี   
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชาดา  ศรีเชื้อ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 3. อาจารย์รักขิฏา  เอ่ียมวิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กมลพร  วรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา หัวหน้าสาขาการตลาด  
 6. อาจารย์จตุพร  จิรันดร   หัวหน้าสาขาระบบสารสนเทศ 
  7. อาจารย์ชิดชนก  มากเชื้อ      หัวหน้าสาขาการบัญชี 

8. อาจารย์ธันยพร  อริยะเศรณี  หัวหน้าสาขาการจัดการ 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรัศนีย์   กายพันธ์  ผู้ช่วยคณบดี  
10.อาจารย์ทีปกร  นฤมาณนลินี  ผู้ช่วยคณบดี  
11. อาจารย์รัสมันต์  ยุระพันธุ์   ผู้ช่วยคณบดี 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเชษฐ์  พรหมใหม่  ผู้ช่วยคณบดี 
12. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นวรตัน์  ผิวนวล หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี 
๑3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนต์ทนา  คงแก้ว หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการเงิน 
14. อาจารย์อานนท์  บัวศรี  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศ  
๑๕. อาจารย์รุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย  หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ 
1๖. นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์  เลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุม  
  1. ผูช้่วยศาสตราจารย์ธันยาภรณ์  ด าจุติ หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด 
  2. อาจารย์ณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร  ผู้ช่วยคณบดี   
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.3๐  น.  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  แนวทางการจัดการเรียนการสอน ส าหรับปีการศึกษา 2564 
    จากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ในภาคเรียนที่ 
1/2564 มหาวิทยาลัยยืนยันให้มีการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีเพ่ิมเติมในส่วน
ของการวัดผลในรายวิชาที่มีการสอนวิชาปฏิบัติซึ่งมีการทดสอบแบบออนไลน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น อาจารย์
ควรเตรียมรูปแบบกระบวนการทดสอบแบบออนไลน์ในวิชาที่มีการปฏิบัติ ส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 ในช่วงแรกเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลังจากกลางภาคในช่วงเดือนมกราคม 2565 คาดว่า
สถานการณ์ในช่วงนี้นักศึกษาสามารถเข้ามาเรียนในคณะฯ ได้  
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   ส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเข้ามาเรียนในคณะฯ ทางมหาวิทยาลัย
ได้มีการประชุมเพ่ือท าเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operation Procedure) ให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

1.2 เสนอขอครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      คณะฯ จะมีหนังสือถึงสาขาเพ่ือจะได้เตรียมวางแผนการขอรายการครุภัณฑ์ที่มี

ความจ าเป็นมาสนับสนุนหลักสูตรใหม่ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอยู่ในหลักสูตรของคณะฯ  
1.3 หลักสูตรออนไลน์ 
      มหาวิทยาลัยเน้นย้ าให้คณะทุกคณะเร่งปรับกระบวนการในเรื่องของหลักสูตร

ออนไลน์ให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าลังพัฒนา ในส่วนของคณะ
บริหารธุรกิจเป็นรายวิชาการสื่อสารและการน าเสนออย่างมืออาชีพ ซึ่งจะมาสอดคล้องกับโครงการ Non 
degree ที่อาจารย์จตุพร จิรันดร เป็นผู้รับผิดชอบอยู่ โดยให้อาจารย์รายงานผลลัพธ์เพ่ือคณะฯ จะได้ปรับแผน
ต่อไปซึ่งจะเชื่อมโยงในการของบประมาณปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณมอบหมายให้คณะ
ครุศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพจัดท าหลักสูตรออนไลน์ 20 หลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย โดย
คณะฯ จะน าโครงการ Non degree เป็นตัวขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป 

1.4 สร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar 
      ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รายงานผลของคณะ

บริหารธุรกิจ อยู่ในสัดส่วน 90 เปอร์เซ็นต์ มีอาจารย์จ านวน 55 คน  ด าเนินการแล้วจ านวน 51 คน 
มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในอันดับ 6 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง  

1.5 ทุนการศึกษาของบุคลากร 
  คณะฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสาขาในการเตรียมแผนในการขอทุนการศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น ซึ่งบุคลากรที่อยู่ในแผนสามารถยื่นทุนได้มีดังนี้  
      1. อาจารย์ศิริศักดิ์  ศิริภิบาล  สาขาการบัญชี 
  ๒. อาจารย์กิตติยา  อินทกาญจน์  สาขาการจัดการ 
1.6 งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. 2564  
      เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ท าให้ไม่สามารถจัดงานงานมุทิตาจิต เกษียณอายุ

ราชการ ปี พ.ศ. 2564 ได้ ดังนั้น คณะฯ จึงได้เตรียมแนวทางโดยเชิญอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการมาที่
คณะฯ มอบของที่ระลึกโดยจ ากัดคนเข้าร่วมงาน บันทึกภาพและบันทึกวีดีโอบรรยากาศภายในงาน และจะจัด
อีกครั้งในลักษณะรูปแบบงานมุทิตาจิตออนไลน์ส่วนวันเวลาจะแจ้งอีกครั้ง 

1.7 การทดสอบภาษาอังกฤษ Speedxx ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
      ในรอบที่ผ่านมาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการผลสัมฤทธิ์ของงานด้าน

ยุทธศาสตร์ข้อ 2 บุคลากรที่สอบผ่านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทางมหาวิทยาลัยให้คะแนนประเมิน
อยู่ในระดับ 5 ส่วนรอบการประเมินใหม่ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งก าหนดการมาแล้วและ
งานบริหารงานและวางแผนจะมีหนังสือไปยังสาขาแจ้งก าหนดการอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือสื่อสารให้อาจารย์
ในสังกัดในแต่ละสาขาทราบด้วย 
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1.8 ทุนการศึกษาของนักศึกษา จ านวน 5,000 บาท 
      ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนให้คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 223 ทุน เป็นจ านวน

เงิน 1,111,500 บาท โดยเป็นการสมทบทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 50 เปอร์เซ็นต์ คณะบริหารธุรกิจ 
๕๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเงินที่คณะฯ จะต้องสมทบทุนการศึกษาเป็นเงินจ านวน ๕๕๕,๗๕๐ บาท โดยใช้งบกลาง 
และทางมหาวิทยาลัยยืนยันว่านักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาภายในวันที่ 17 กันยายน 2564  

1.9 การเยี่ยมบ้านนักศึกษาและผู้ปกครอง 
      ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้อาจารย์ทุกท่านเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่เป็นที่

ปรึกษาจ านวน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านใดที่ยังเยี่ยมบ้านนักศึกษาและผู้ปกครองไม่ครบ
ขอให้เพ่ิมเติมให้ครบและส่งรายงานไปยังกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  

      มหาวิทยาลัยให้คณะฯ ด าเนินการคัดนักศึกษาที่จนจริง  และส่งรายชื่อไปยัง
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นและหากมีทุนในภายภาคหน้านักศึกษากลุ่มนี้จะได้พิจารณารับสิทธิ์เป็น
อันดับแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยขอข้อมูลภายในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  

1.10 งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  

         ขณะนี้ทางคณะฯ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) และ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการเสนอของบประมาณเงิน
รายได้ของคณะฯ ได้รับจัดสรรทั้งหมดที่ได้เสนอขอไป แต่จะมีการปรับเปลี่ยนเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวที่มีอัตรา
ว่างอยู่ 4 อัตรา ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 2 อัตรา และบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา                
ทางมหาวิทยาลัยให้ปรับเป็นอัตราบุคลากรสายสนับสนุน 1 อัตรา  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน ๓ อัตรา ซึ่ง
อัตราบุคลากรสายวิชาการจะด าเนินการเร่งเปิดรับสมัครอาจารย์เพ่ือลดภาระในการจ่ายค่าจ้างสอนที่มาก
เกินไป ส่วนงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
ลดลงจากปีที่แล้วท าให้มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายในคณะฯ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายได้เฉพาะค่าวัสดุ การศึกษาไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ดังนั้น คณะฯ จึงได้วางแผนใช้เงินงบประมาณรายจ่ายเงินได้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเบิกจ่ายค่าเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและค่าจ้างอาจารย์พิเศษ 
ขณะเดียวกันงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาก าลังคนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีไทย โดยมี 4 กิจกรรม ซึ่งคณะ
บริหารธุรกิจได้รับมอบหมายให้ด าเนินการในกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาผู้ประกอบการ แบ่งเป็นรายการครุภัณฑ์ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท           

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครัง้ท่ี 5/2564 
                ตามที่คณะบริหารธุรกิจ ได้ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น Zoom 
Cloud Meetings  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น 

   ฝ่ายเลขานุการ  ได้ส่งรายงานการประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาและรับรองรายงาน
การประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการแก้ไขดังนี้  
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   หน้าที่ 12 ข้อที่ 5.5 บรรทัดที่ 2 จากค าว่า “ภาระเกินงานสอน” เปลี่ยนเป็น “ภาระงาน
สอน”   

หน้าที่ 12 ให้เพ่ิมเติม ข้อที่ 5.6 สรุปแผนบริการวิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2563   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/2564  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  ๓.๑  งานวิชาการและวิจัย  
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์  กายพันธ์ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2563-30 มิถุนายน 
2564)  ดังนี้  
         การประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 6 หลักสูตร มีผลการด าเนินงานผ่าน
ตามเกณฑ์ AUN-QA ทั้งหมด และการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ 19 ตัวบ่งชี้ รวมเกณฑ์ของ
สกอ. และมหาวิทยาลัย คณะฯ ได้ประเมินตนเองที่คะแนน 4.30 ผลการประเมินอยู่ที่คะแนน 4.36 ซึ่งตัว
บ่งชี้ที่ได้คะแนนเพ่ิมมาคือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีบรรลุเป้าหมาย ผลจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารจุดที่ควรพัฒนา คือ ภาระงานสอนของอาจารย์ที่ไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันมีความพึงพอใจในการบริหารงานภายในคณะ และได้ให้ข้อมูลสะท้อนใน
เรื่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (สอนนอกตารางบ่อยเกินไป สั่งงานและให้ส่งงานในเวลา
กระชั้นชิด) ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษาชื่นชมหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่เน้นทักษะฝึกปฏิบัติสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงแต่ยังต้องพัฒนาในเรื่องทักษะการเป็นผู้น าและกล้าแสดงออก  ผู้ประกอบการหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตชื่นชมที่คณะฯ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะปฏิบัติสามารถท างานได้ดีและเป็นที่ยอมรับแต่ควรปรับปรุงใน
เรื่องการฝึกใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานการเพ่ิมทักษะที่มีความทันสมัยในแต่ละศาสตร์ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้กล่าวเสริมในเรื่องการเรียนการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ที่สอดคล้องกับผลการประเมินจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้ร้องเรียนไปยังมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจมีการเรียนการสอนออนไลน์ที่ไม่ตรงตามตารางเรียน และไปชนกับวิชาอ่ืนรวมทั้ง
อาจารย์จะให้งานนักศึกษาเป็นจ านวนมากจนท าไม่ทันมหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือให้สาขาก ากับอาจารย์
ให้สอนในตารางและค านึงถึงงานที่ให้นักศึกษาสามารถท าได้ทัน จึงขอความร่วมมือสาขาช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง อ่ืน ๆ 
     5.1  การเตรียมแผนอัตราก าลังและงบประมาณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส ได้แจ้งว่าเนื่องด้วยในภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 ได้มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน 4 คน อาจารย์ใหม่ จ านวน 2 คน ขณะนี้ก าลัง
เปิดรับสมัครอัตราลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งอาจารย์อีก 3 อัตรา  มีอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อกลับเข้ามาปฏิบัติงาน
จ านวน 2 คน มีอาจารย์ที่ลาออกจากราชการในเดือนมกราคม จ านวน 1 คน และมีอาจารย์ที่จะลาศึกษาต่อ



๕ 
 

จ านวน 2 คน ดังนั้น คณะฯ ต้องมีการเตรียมปรับแผนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จึงขอให้งาน
วิชาการและวิจัยและงานบริหารและวางแผนประชุมเตรียมแผนก่อนล่วงหน้าซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงแผน
งบประมาณการเบิกจ่ายให้สอดคล้องต่อไป 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้กล่าวว่า งานวิชาการและวิจัยได้เตรียมแผนใน
เดือนกันยายนนี้ท าหนังสือไปถึงคณะต่าง ๆ ที่จะให้อาจารย์ในคณะบริหารธุรกิจไปสอนให้กับคณะต่าง ๆ เพ่ือ
ส ารวจอัตราก าลัง และเมื่อคณะต่าง ๆ แจ้งมาจะส่งให้สาขาจัดอัตราก าลังประมาณปลายเดือนกันยายน                 
จ เชิญประชุมจัดอัตราก าลัง 

       5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ รอบการประเมินรอบที่ ๑ (กันยายน-
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564) 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กล่าวว่าจากการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อ
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ในรอบการประเมินรอบที่ ๑ (กันยายน-กุมภาพันธ์) จะเป็นเกณฑ์การประเมินใหม่ที่
ได้มีการประชุมทบทวนตัวชี้วัดโดยจะน ามาท าข้อตกลงในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ที่ไม่มีค่า
ระดับคะแนนที่เริ่มต้นเป็นศูนย์ (๐) ที่มาคือหลังจากที่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยให้แบ่งหรือจัดสัดส่วน
บุคลากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มในสายวิชาการ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ 
และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้ขับเคลื่อนทางมหาวิทยาลัยให้แต่ละคณะด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรเบื้องต้นก่อน หากพิจารณาเห็นชอบจะด าเนินการแจ้งการใช้ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแก่กองบริหารงานบุคคลเพื่อด าเนินการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป    
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา พัฒนา ได้ให้ข้อคิดเห็นว่ากลุ่มด้านการเรียนการสอนเป็น
ปัจจัยหลักที่อาจารย์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วส่วนด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านวิจัยเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ถ้าปีไหนได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยหรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะท าให้เกิดปัญหาได้  ซึ่ง
มีความคิดเห็นเดียวกันกับบอาจารย์ธันยพร อริยะเศรณี หัวหน้าสาขาการจัดการ 
         อาจารย์จตุพร  จิรันดร มีประเด็นข้อสงสัยหากคณะฯ พิจารณาแล้วใช้ตัวชี้วัดเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเดิมแต่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดสัดส่วนบุคลากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม  
คณะฯ จะด าเนินการอย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กล่าวว่าจากการประเมินและสอบถาม
เบื้องต้นมีหลายคณะไม่เห็นด้วยกับนโยบายมหาวิทยาลัยเนื่องจากบริบทแต่ละคณะแตกต่างกัน เช่น คณะบาง
คณะคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการในข้อด้านการเรียนการสอนคะแนนจะไม่ได้เต็มเนื่องจากมีภาระ
งานสอนน้อยเลยไปเน้นด้านวิจัยหรือด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจมีจ านวนนักศึกษามากจึงเน้นด้านการ
เรียนการสอน  
                      อาจารย์รักขิฏา เอ่ียมวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นว่าหากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดส่วน
ส่วนบุคลากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คณะฯ ขออยู่ในกลุ่มด้านการเรียนการสอนอย่างเดียวได้หรือไม่                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กล่าวว่า หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายนี้จะต้องมีการพูดคุยถึงข้อตกลง
ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยลงไป คณะฯ เห็นด้วยในหลักการแต่ขอเน้นด้านการเรียนการสอนอย่างเดียวโดย
อาจจะต้องท าข้อตกลงในล าดับถัดไป 
 
 



๖ 
 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ผิวนวล มีประเด็นข้อสงสัยว่านโยบายระดับมหาวิทยาลัยให้
ประเมินผลการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันหรือไม่ เช่น คณะบริหารธุรกิจจะประเมินด้านการเรียนการสอน
เป็นหลักส่วนประเมินด้านอ่ืน ๆ รองลงมา หรือคณะอ่ืน ๆ ที่ใช้การประเมินด้านวิจัยเป็นหลักแต่ประเมินด้าน
อ่ืน ๆ รองลงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดสัดส่วน
บุคลากรแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คณะไหนจะเน้นไปด้านไหนขึ้นอยู่กับบริบทของคณะแต่จะไม่ท าข้อตกลงที่เน้น
ให้จ านวนคน เช่น คณะบริหารธุรกิจ มีจ านวนอาจารย์ 50 คน ให้ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการเรียน
การสอนได้ 30 คน และด้านวิจัย 20 คน หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายนี้คณะ ฯ จะไม่รับข้อตกลงและจะ
ด าเนินการให้เกิดความยุติธรรมแก่บุคลากรในคณะฯ 
        อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ มีความคิดเห็นเดียวกันกับที่ทุกคนเสนอมาเนื่องจากคณะ
บริหารธุรกิจมีบริบทที่เน้นการเรียนการสอน ดังนั้น ควรเน้นผลการประเมินการปฏิบัติราชการด้านการเรียน
การสอน 

มติที่ประชุม  คณะบริหารธุรกิจมีนักศึกษาจ านวนมากบริบทเน้นการเรียนการสอน ดังนั้น จึงประสงค์เน้น          
ผลการปฏิบัติการราชการด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก และแจ้งมติไปยังกองบริหารงานบุคคล 

         5.3 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรมหาบัณฑิต 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ พรหมใหม่ กล่าวรายงานจ านวนนักศึกษาระดับปริญญา
โท มีนักศึกษามารายงานตัวทั้งหมด จ านวน 9 คน ได้ด าเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รวมถึงข้อมูลที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนไปแล้ว และขณะนี้นักศึกษาก าลังลงทะเบียนเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกมีการติดตามจากแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เข้ามาศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจ
หรือก าลังที่จะประกอบธุรกิจ จากการสอบถามนักศึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
ของตนเองได้ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภาวิชาการประสงค์จะให้นักศึกษาน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้จริง โดยจะเริ่มเรียนวิชาแรกในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ส าหรับอาจารย์ผู้สอนจะเป็น
อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะฯ เป็นหลักและมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกภาคธุรกิจ 
ผู้ประกอบการมสี่วนร่วมในเรื่องการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
        5.4 การน าข้อมูล มคอ.เข้าสู่ระบบ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ ได้เน้นย้ าการน าข้อมูล มคอ.3 เข้าสู่ระบบ 
ขณะนี้งานวิชาการและวิจัยก าลังตรวจสอบว่ามีวิชาใดบ้างที่ยังไม่ด าเนินการและท าหนังสือแจ้งไปยังสาขาเพ่ือ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ด าเนินการน าข้อมูล มอค.3 และมอค.5 ของภาคการศึกษาท่ีผ่านมาเขา้สู่ระบบ 
        5.5 กรณีการเขียนใบเบิกค่าสอน 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ แจ้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและมีการเข้า
ร่วมอบรมหรือประชุมในเวลาเดียวกัน ตามประกาศของมหาวิทยาลัยไม่มีการให้สอนชดเชยแต่การเบิกต้อง
คัดลอกรูปภาพหน้าจอแสดง คณะฯ จึงได้ปรึกษาหารือกับงานการเงินและเบิกจ่าย กองคลังถึงวิธีการเบิกจ่าย
ค่าสอนโดยให้ด าเนินการคัดลอกรูปภาพหน้าจอวันที่มีการสอนชดเชยแนบเป็นหลักฐานได้  และจะท าหนังสือ
แจ้งแนวปฏิบัติไปยังสาขาอีกครั้ง 
           



       5.6  การก าชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลลภา  พัฒนา ให้ข้อคิดเห็นที่สะท้อนกลับมายังคณะที่จะต้อง
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในส านักงานเพ่ือในเกิดการพัฒนาการ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารเอกสาร หรือปฏิบัติงาน Work Form Home ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่าขอความร่วมมือรองคณบดีก าชับบุคลากรและสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับปฏิบัติงาน Work Form Home ในรอบการประเมินใหม่จะมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เป็นตัวชี้วัดเพ่ือให้สะท้องถึงการท างานที่ชัดเจนมากขึ้น 
       5.7 อัตราก าลังของภาคศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ผิวนวล แจ้งความประสงค์ขอให้แต่ละสาขาที่จะเปิดวิชา
หลักการบัญชีที่ไม่ได้อยู่ในแผนการเรียน มีนักศึกษาตกค้างให้แจ้งมายังสาขาการบัญชี เมื่อภาคการศึกษาที่             
ผ่านมาไม่ได้แจ้งท าให้นักศึกษามีปัญหาต้องมาเปิดห้องเรียนในภายหลัง และยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับข้อมูลสะท้อนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (สอนนอกตารางบ่อยเกินไป 
สั่งงานและให้ส่งงานในเวลากระชั้นชิด) โดยขอความร่วมมือสาขาแจ้งอาจจะเป็นภาพรวม แต่ถ้าคณะฯ ระบุชื่อ
จะได้ผลที่เร็วกว่าโดยใช้วิธีการเดียวกับสร้างโพรไฟล์ในเว็บไซต์ Google Scholar ที่เมื่อระบุชื่อแล้วมีสัดส่วน
การด าเนินการที่เพ่ิมข้ึน 
       5.8 การเทียบโอนรายวิชาบัญชีในงานธุรกิจ 

 อาจารย์ชิดชนก มากเชื้อ เนื่องจากวิชาบัญชีในงานธุรกิจ เป็นการน าหลายวิชา          
มารวมอยู่ในวิชาเดียวกัน จากการสอบถามไปยังสาขาอ่ืน ๆ สามารถให้นักศึกษาเทียบโอนรายวิชาได้ จึงมี
ความกังวลในภายภาคหน้าอาจจะไม่ถูกหลักการเทียบโอนต้องได้ 3 ใน 4 อาจจะมีผลกระทบต่อนักศึกษาจึง
ขอความร่วมมือสาขาน าเรื่องนี้พิจารณาด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีเชื้อ กล่าวเพ่ิมเติมว่าขณะนี้ยังไม่มี
สาขาไหนส่งเทียบโอนรายวิชา ดังนั้น ขอให้สาขาทบทวนตามที่สาขาการบัญชีแจ้งและรวบรวมส่งมายังคณะฯ  
       5.9 ขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
             อาจารย์รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย กล่าวเสนอขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แก่อาจารย์
ผู้สอนเนื่องจากคอมพิวเตอร์เก่าไม่รองรับระบบใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส  แจ้งว่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ใช้ในเงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2564 ด าเนินการลงนามไปแล้ว 30 วัน ในสัญญาจะต้อง
ส่งมอบภายใน 90 วัน เหลือระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน คาดว่าจะได้น ามาให้อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน 
และได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญกับหัวหน้าหลักสูตรมากเนื่องจากเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักสูตรซึ่งใน
ภายภาคหน้าอาจจะน าต าแหน่งหัวหน้าหลักสูตรเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างบริหารด้วย 
       5.10 ข้อเสนอแนะพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ พรหมใหม่ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าคณะฯ ควรน าองค์
ความรู้ที่ได้รับจากจัดโครงการการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking  มาสานต่อพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
น่าจะเป็นประโยชน์แก่คณะฯ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุนไปอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ 
ปัญญาวุทโส  กล่าวว่า ได้ปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยในการเชิญ ดร.ปรเมษฐ์  ชุ่มยิ้ม มาเป็น              
ที่ปรึกษาสร้างตราหรืออัตลักษณ์ให้กับคณะฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คณะฯ มีแผนด าเนินการที่จะจัดให้ส าหรับ
อาจารย์ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นถัดไป 
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